

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 368 /CTN

Bến Tre, ngày 22 tháng 07 năm 2016

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2016
thay đổi trên 10% so với cùng kỳ năm trước.

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre giải trình số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 thấp hơn 10% so với cùng kỳ năm trước của công ty như sau:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre từ ngày 01/12/2015. Do là năm đầu tiên hoạt động với mô hình công ty cổ phần có một số quy định thay đổi so với năm trước cùng với một số yếu tố khách quan nên dẫn đến kết quả lợi nhuận của công ty giảm so với cùng kỳ năm trước, cụ thể là vì những lý do chính như sau:

Khi chuyển sang cổ phần, theo quy định công ty đã đánh giá lại giá trị tài sản tăng gần 35 tỷ nên đã làm cho các chi phí khấu hao, chi phí phân bổ trang thiết bị, công cụ dụng cụ, lợi thế kinh doanh tăng so với năm trước.

Theo quy định mới của Bảo hiểm xã hội, công ty đã trích các chi phí bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, công đoàn theo mức lương thực trả không như lương cơ bản của nhà nước trong công ty trách nhiệm hữu hạn năm trước nên cũng làm cho các khoản chi phí này tăng.

Các hạng mục của hai dự án lớn An Hiệp và Mỏ Cà dờ dang năm trước chuyển sang nay lần lượt được hoàn thành đưa vào sử dụng nên cũng đã làm cho chi phí khấu hao tăng và công ty phải tuyển thêm nhân sự cho hoạt động mở rộng này.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm cho Tỉnh Bến Tre bị xâm nhập mặn, gây thiệt hại nặng nề. Để góp phần khắc phục hậu quả, theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Tỉnh, công ty đã vận dụng các biện pháp mua, vận chuyển nước ngọt với chi phí cao từ các nơi lân cận để cung cấp cho bệnh viện, các công ty trong khu công nghiệp không thể sử dụng được nước mặn. Đầu nối các tuyến ống xa lên thượng nguồn để bơm lấy nguồn nước thô có độ mặn thấp về xử lý. Đồng thời vận chuyển cung cấp nước ngọt hỗ trợ cho

nhân dân các huyện bị mặn xâm nhập nặng. Đây là những chi phí khách quan cũng làm cho lợi nhuận của công ty bị giảm.

Bên cạnh các yếu tố chính trên làm cho chi phí quý 2 /2016 tăng so với cùng kỳ năm trước, công ty cũng đã xây dựng giá nước trên nguyên tắc tính đúng tính đủ chi phí nên giá nước máy tăng thêm và trình Sở tài chính Bến Tre thẩm định nhưng chưa được các ngành chức năng phê duyệt. Điều này đã làm cho doanh thu tăng không bằng mức độ tăng chi phí nên đã dẫn đến lợi nhuận của công ty giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là ý kiến giải trình của công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, xin giải trình Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD Cty;
- Lưu HC, KTo.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chi Diễm Phương